



St Leonard's College

An education for life.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายปี 2019 สำหรับนักเรียนนานาชาติ



ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายปี 2019 สำหรับนักเรียนนานาชาติ

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ทางวิทยาลัยจะคิดค่าธรรมเนียมการสมัคร AUD \$300 ณ เวลายื่นใบสมัคร ค่าธรรมเนียมนี้จะไม่สามารถเรียกคืนเงินหรือโอนได้ ยกเว้นที่กำหนดไว้ในนโยบายการคืนเงินเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการรับเข้านักเรียนนานาชาติ

ทางวิทยาลัยจะคิดค่าธรรมเนียมการรับเข้านักเรียนนานาชาติ AUD \$2400 ณ เวลาที่มีการรับรองหนังสือตอบรับ (letter of offer) ค่าธรรมเนียมนี้จะไม่สามารถเรียกคืนเงินหรือโอนได้ ยกเว้นที่กำหนดไว้ในนโยบายการคืนเงินเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการศึกษารายปี

ปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา (ระยะเวลาการศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1 ประกอบด้วยเทอมที่ 1 และ 2 และเริ่มในปลายเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน โดยมีการปิดกลางภาคในเดือนเมษายน ภาคการศึกษาที่ 2 ประกอบด้วยเทอมที่ 3 และ 4 และเริ่มในเดือนกรกฎาคมไปจนถึงช่วงต้นเดือนธันวาคม โดยมีการปิดกลางภาคในเดือนกันยายน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ครั้งแรกตามที่อธิบายไว้ในหนังสือตอบรับ จะเรียกเก็บหนึ่งเทอมล่วงหน้าก่อนเริ่มเข้าเรียนและครอบคลุมสองระยะเวลาการศึกษาแรก หลังจากนั้นจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ล่วงหน้าเป็นจำนวนเท่า ๆ กันสองงวดต่อปี ครอบคลุมจะได้รับการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าหนึ่งเทอมก่อนเปิดภาคการศึกษาแต่ละภาค

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่มีการคิด GST และสามารถชำระได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงบัญชี และอาจมีการทบทวนและปรับเป็นรายปี

ระดับชั้นปี	ค่าธรรมเนียมการศึกษารายปี ปี 2019 (AUD)
3	\$29,994
4	\$29,994
5	\$32,493
6	\$32,493
7	\$37,560
8	\$41,620
9	\$41,790*
10	\$42,170
11	\$44,240
12	\$43,660

ไม่รวมค่าธรรมเนียม CUE Big Experience (ประมาณ \$4000-\$6000) สำหรับนักเรียนชั้นปี 9 (ม.3) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ค่าธรรมเนียมรายปีครอบคลุมทั้งโปรแกรมในหลักสูตรและร่วมหลักสูตรที่วิทยาลัย นักเรียนท้องถิ่น ชาวออสเตรเลียและผู้ถือวีซ่าผู้พำนักชั่วคราว และถาวรควรรอ่านรายละเอียดในเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

การประกันสุขภาพ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงการตรวจคนเข้าเมืองและการป้องกันชายแดนของออสเตรเลีย นักเรียนใหม่ของวิทยาลัยเซนต์ลีโอนาร์ตจะต้องซื้อประกันสุขภาพส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาของวีซ่านักเรียนของตนก่อนที่จะมาถึงออสเตรเลีย วิทยาลัยเซนต์ลีโอนาร์ตจะจัดการซื้อประกันนี้ในราคา AUD \$560 ต่อปี (หรือตามคำแนะนำจาก BUPA ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่วิทยาลัยเลือก) ในนามของนักเรียนและจะออกใบแจ้งหนี้ค่าประกันสำหรับตลอดระยะเวลาที่นักเรียนเรียนที่เซนต์ลีโอนาร์ต

โฮมสเตย์

สำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ของวิทยาลัยเซนต์ลีโอนาร์ต วิทยาลัยจะคิดค่าที่พัก AUD \$16,100 ต่อปี ค่าธรรมเนียมนี้คำนวณจากเวลาที่นักเรียนอาศัยอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ 46 สัปดาห์ต่อปีโดยมีที่พักแบบรวมอาหารสามมื้อต่อวัน อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ เฉพาะในท้องถิ่น และที่ซักรีด

วิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโฮมสเตย์ล่วงหน้าทุกครึ่งปี สำหรับรายละเอียดของโปรแกรมโฮมสเตย์และทางเลือกที่พักอื่น ๆ ของเรา โปรดดูแผ่นพับโฮมสเตย์นานาชาติ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ

โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัยเซนต์ลีโอนาร์ตอื่น ๆ ได้แก่ค่าเครื่องแบบนักเรียน (AUD \$600-\$1000), หนังสือและเครื่องเขียน (AUD \$500) และอุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องดนตรีที่อาจจะต้องใช้

นอกจากนี้ วิทยาลัยยังมีรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีของนักเรียนแบบ 'นำอุปกรณ์ของคุณมาเอง (BYOD)' อีกด้วย นักเรียนในชั้นปี 10 ถึงชั้นปี 12 (ม. 4 ถึง ม. 6) สามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของตนที่สุดได้ ส่วนนักเรียนในชั้นปี 9 (ม. 3) และต่ำกว่า จะต้องมี iPad

สามารถดูข้อกำหนดขั้นต่ำของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ที่ <http://learn.stleonards.vic.edu.au/ipad/>

รายการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวมค่าครองชีพอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ, ยารักษาโรค, ผลិតภัณฑ์ทำความสะอาดส่วนตัว, ค่าเดินทาง, ค่าใช้จ่ายด้านการบันเทิงและเงินติดกระเป๋า

สรุปค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปี 2019

ค่าธรรมเนียม	จำนวน
ค่าธรรมเนียมการสมัคร*	\$300
ค่าธรรมเนียมการรับเข้านักเรียนนานาชาติ*	\$2,400
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ชั้นปี 12)	\$41,580
ค่าธรรมเนียมโฮมสเตย์	\$16,100
ค่าประกันสุขภาพ	\$560
รวม	\$60,940
เงินสมทบกองทุนอาคารสถานที่ (ตามความสมัครใจ)	\$420

* ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมการรับเข้านักเรียนนานาชาติจะจ่ายเพียงครั้งเดียว ณ เวลาสมัครลงทะเบียนเท่านั้น

วิธีการชำระเงิน

สามารถชำระเงินโดยวิธีต่อไปนี้:

- บีเพย์ (BPay)
- บัตรเครดิต - มาสเตอร์การ์ดและวีซ่า
- บัตรเดบิตหรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- เช็คหรือธนาคาณัติ

นโยบายการคืนเงิน

จะไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนได้หากมีการยกเลิกใบสมัครของนักเรียน

1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร, ค่าธรรมเนียมการยืนยัน, ค่าประกันสุขภาพและค่าธรรมเนียมการศึกษา จะสามารถเรียกคืนได้เต็มจำนวนหากวีซ่าถูกปฏิเสธ
2. จะคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก AUD \$1,000 หากนักเรียนยกเลิกการลงทะเบียนภายใน 30 วันก่อนวันที่กำหนดเป็นวันเริ่มต้นการศึกษาของนักเรียน
3. หลังจากเริ่มการลงทะเบียนของนักเรียนที่วิทยาลัยแล้วและไม่มีการแจ้งการยกเลิกให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเทอม จะมีการคิดค่าปรับเทียบเท่ากับค่าธรรมเนียมหนึ่งเทอม
4. การคืนเงินทั้งหมดจะกระทำในเงินสดดอลลาร์ออสเตรเลียและจะจ่ายให้กับบุคคลที่เป็นผู้ชำระเงินในตอนแรก
5. วิทยาลัยจะพิจารณาเหตุผลของการยกเลิกหรือเพิกถอนในการนำนโยบายนี้มาใช้
6. ข้อตกลงนี้มีได้ยกเลิกสิทธิของทางวิทยาลัยที่จะดำเนินการขั้นต่อไปในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ค้างชำระต่อวิทยาลัย
7. ในการขอคืนเงิน นักเรียนจะต้องแจ้งให้ผู้อำนวยความสะดวกโปรแกรมนานาชาติทราบถึงเจตนาที่จะยกเลิกการลงทะเบียนและขอคืนเงินเป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากได้รับการแจ้งแล้ว จะมีการพิจารณาและสรุปผลการคืนเงินภายในเวลาหกสัปดาห์นับจากวันที่ได้รับ